



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15126

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.64 Ad Value: 48,300

PRValue (x3): 144,900

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลัดเกษตรฯเยี่ยมภาคเอกชน ต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว-ชีวภาพ

ปลัดเกษตรฯเยี่ยมภาคเอกชน ต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว-ชีวภาพ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ 25 จังหวัดภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยมี นายเฉลิม โกกนุกาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEGH และคณะ ต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ TEGH ซึ่งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจร รวมถึงใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเน้นการพัฒนาในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

TEGH ดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.ธุรกิจยางพารา โดยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแท่งเกรดพิเศษ และเป็นผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 2.ธุรกิจปาล์มน้ำมันในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และเป็นโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำกากของเหลือทะเลลายปาล์มแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ 3.ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน LPG ในกระบวนการอบยางแท่งได้ถึงร้อยละ 85 และนำไปผลิตไฟฟ้าได้อีกกว่า 4 เมกะวัตต์ และบริหารจัดการกากอินทรีย์ที่ย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย

ดร.ทองเปลวกล่าวว่า การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางบริษัท TEGH ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นบริษัทผู้นำในการผลิตวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน (sustainable material) ในตลาดของประเทศไทย และพร้อมสำหรับการเติบโตสู่ตลาดโลก รวมถึงยังมีความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและเกษตรกร พร้อมอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้มีการทำข้อตกลงความร่วมมืออยู่สองโครงการ 1.โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” (จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2) พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ และ 2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ การยางแห่งประเทศไทย ในโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

“กระทรวงฯเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลและนวัตกรรมต่างๆ กับทาง TEGH โดยเฉพาะเกี่ยวกับโมเดล Bio-Circular-Green Economy หรือการผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยทาง TEGH ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ผสานกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) โดยการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น” ดร.ทองเปลว กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ต่อข่าว

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565

ปีที่: 29 ฉบับที่: 7029

หน้า: 29(กลาง)

Col.Inch: 39.30 Ad Value: 33,405

PRValue (x3): 100,215

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TEGH ลุ้นปี 67 รายได้พุ่ง 2 หมื่นล้านบาท โบรมกฯ เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บาท

TEGH ลุ้นปี 67 รายได้พุ่ง 2 หมื่นล้านบาท โบรมกฯ เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยอีสเทิร์น กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ (OWM) เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ก.ย. 2565 ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก และบริษัทตั้งเป้าเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตและและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ของ TEGH อยู่ในกรอบ 7.2-8 บาทต่อหุ้น โดยเชื่อว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราสดใส อุปสงค์ยางพาราจะเติบโตขึ้น คาดอุปสงค์จากจีนจะฟื้นตัวขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่การผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จากห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงักน้อยลง การเปลี่ยนถ่ายไปยังยานยนต์ไฟฟ้า (EV) คาดจะเกิดเร็วขึ้น จากราคาน้ำมันที่อยู่ระดับสูง และความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกที่สนับสนุนพลังงานสะอาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุปสงค์เพิ่มเติมสำหรับยางธรรมชาติ รวมถึงปัญหาอุปทานขาดแคลนในอินโดนีเซียคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตยางในไทยทั้งหมด

ทั้งนี้ ยอดขายยางของกลุ่มบริษัทจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 16% ระหว่างปี 2565-2567 หนุนจากอุปสงค์ยางพาราไทยที่เพิ่มขึ้น และการขยายกำลังการผลิต คาดราคายางพาราจะปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นและอุปทานที่ลดลง รวมถึงยังคาดเงินบาทที่อ่อนแอจะส่งผลบวกต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากครึ่งหนึ่งของยอดขายมาจากการส่งออก จึงคาดว่ากำไร

ปกติจะมี CAGR ที่ 18% ระหว่างปี 2565-2567 หนุนจากรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่ม 20,000 ล้านบาท ในปี 2567 และคาดอัตราส่วนสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นจาก 1 เท่า ในปี 2564 มาอยู่ที่ 1.3 เท่า ในปี 2565 ขณะที่สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (D/E ratio) คาดจะลดลงจาก 2.1 เท่า ในปี 2564 มาอยู่ที่ 1.1 เท่า ในปี 2565 หลังได้รับเงินทุนจากขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการดำเนินธุรกิจแบบ ESG ซึ่งสินค้าของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าจะช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ระบุว่า TEGH ในปี 2566-2567 คาดกำไรจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 12% และ 6% ตามลำดับ โดยราคาขายและน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูงในปี 2564-2565 อาจชะลอตัวลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของหลายประเทศเพื่อชะลอเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดการผลิตและการบริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มบริษัทจะยังได้ผลบวกจากการขยายกำลังการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 ของ TEGH ที่ 6.90 บาท โดยอิงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) 9.1 เท่า (เทียบเคียง PER ย้อนหลังของธุรกิจผู้ผลิตยางแห่งในตลาด)

นอกจากนี้ บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่า คาดการณ์แนวโน้มกำไรสุทธิปี 2565-2566 ของกลุ่ม TEGH จะเติบโต 45% และ 15% จากปีก่อน ตามลำดับ เนื่องจากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราและน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และราคาขายยางพาราปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายกำลังการผลิตของกลุ่ม TEGH โดยกำหนดราคาเป้าหมายปี 2565 เท่ากับ 6 บาท และราคาเป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 6.90 บาท อิง PER 8 เท่า และสามารถคาดหวังอัตราเงินปันผลตอบแทนได้ประมาณ 3-4% ต่อปี ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनइनसाईด ररररर

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 2 Ad Value: 100,000

หัวข้อข่าว: โบรกเกอร์เคาระราคาเป้าหมาย TEGH สูงสุด 8 บาท คาดกำไรปกติ 3 ปีโตเฉลี่ยร้อยละ 18

หน้า: 13(เต็มหน้า), 14

PRValue (x3): 300,000

คลิป: สี่สี่

13



www.HoonInside.com

28 September 2022

บริษัทจดทะเบียน
Hooninside Magazine

โบรกเกอร์เคาระราคาเป้าหมาย TEGH สูงสุด 8 บาท คาดกำไรปกติ 3 ปีโตเฉลี่ยร้อยละ 18



4 ฤดูหุ้น บล.กสิกรไทย, บล.กรีนดี, บล.หยวนต้า และบล.เอเชียพลัส ประเมินราคาเป้าหมายหุ้น TEGH อยู่ที่ระหว่าง 6.90 - 8 บาท บล.กสิกรไทยคาดการณ์จะมี CAGR สูงถึงร้อยละ 18 ระหว่างปี 2562 - 2567 ทั้งนี้ ประเมินรายได้แนวโน้มเป็นขาขึ้น และระดับ 20,000 ล้านบาทในปี 2567 ขณะที่การดำเนินธุรกิจรูปแบบ ESG ช่วยหนุนการเติบโตระยะยาว ได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่สนใจซื้อวัตถุดิบที่ยั่งยืนมากขึ้น ระบุการเน้นผลิตสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

บมจ.ไทยวิสาหกิจ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ("บริษัทฯ") หรือ TEGH เป็น holding company ที่ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ (OWM) กลุ่มบริษัทฯ เป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก และบริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ฝ่ายวิจัยของ บล.กสิกรไทย ได้ประเมินราคาเป้าหมายกลางปี 2566 อยู่ในกรอบ 7.2 - 8.0 บาท/หุ้น อิงจากวิธี PER และวิธี DCF โดยเชื่อว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราสดใส เชื่อว่าอุปสงค์ยางพาราจะเติบโตขึ้นตาม Real GDP ของโลกที่อยู่ที่ราว ร้อยละ 3.6 ในปี 2565 คาดว่าอุปสงค์จากจีนจะฟื้นตัวขึ้นหลังผ่านคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่คาดการณ์ว่าผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จากห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงักน้อยลง การเปลี่ยนถ่ายไปยัง EV คาดจะเกิดเร็วขึ้น จากราคาน้ำมันที่อยู่ระดับสูง และความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกที่สนับสนุนพลังงานสะอาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุปสงค์เพิ่มเติมสำหรับยางธรรมชาติ รวมถึงปัญหาอุปทานขาดแคลนในอินโดนีเซียคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตยางในประเทศไทยทั้งหมด

ฝ่ายวิจัย ของ บล.กสิกรไทย คาดว่ายอดขายของกลุ่มบริษัทฯ จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ ร้อยละ 16 ระหว่างปี 2565 - 2567 หนุนจากอุปสงค์ยางพาราไทยที่เพิ่มขึ้น และการขยายกำลังการผลิต คาดว่าราคาขายพาราจะปรับเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นและอุปทานที่ลดลง นอกจากนี้ ยังคาดว่าเงินบาทที่อ่อนแอจะ

ส่งผลบวกต่อกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากครึ่งหนึ่งของยอดขายมาจากการส่งออก จึงคาดว่ากำไรปกติจะมี CAGR ที่ ร้อยละ 18 ระหว่างปี 2565 - 2567 หนุนจากรายได้ที่ มีแนวโน้มขาขึ้นซึ่งคาดว่าจะไปถึง 2 หมื่นล้านบาท ในปี 2567 ส่วนต่างราคาระหว่างยางธรรมชาติและวัตถุดิบคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่คาดการณ์ความประชิดต่อขนาดจะดีขึ้นจากต้นทุนคงที่ที่คาดการณ์เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง และคาดว่าอัตราส่วนสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นจาก 1.0 เท่า ในปี 2564 มาอยู่ที่ 1.3 เท่า ในปี 2565 ขณะที่คาดว่าสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (D/E ratio) จะลดลงจาก 2.1 เท่า ในปี 2564 มาอยู่ที่ 1.1 เท่า ในปี 2565 หลังได้รับเงินทุนจาก IPO

ตลอดจนการดำเนินธุรกิจแบบ ESG จะมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มการเติบโตในระยะยาว เชื่อว่ากลยุทธ์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวโน้มที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมของโลก หนุนจากการที่บริษัทได้รับ FSC และ GOLS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อวัตถุดิบที่ยั่งยืนมากขึ้น และสินค้าของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเชื่อว่าช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาวให้แข็งแกร่งจากปัจจัยเสี่ยงที่น้อย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनอินไซด์ รายวัน

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 2 Ad Value: 100,000

หัวข้อข่าว: โบรกเกอร์เคาะราคาเป้าหมาย TEGH สูงสุด 8 บาท คาดกำไรปกติ 3 ปีโตเฉลี่ยร้อยละ 18

หน้า: 13(เต็มหน้า), 14

PRValue (x3): 300,000

คลิป: สีสี่

14



www.Hooninside.com

28 September 2022

บริษัทจดทะเบียน
Hooninside Magazine

โบรกเกอร์เคาะราคาเป้าหมาย TEGH สูงสุด 8 บาท คาดกำไรปกติ 3 ปีโตเฉลี่ยร้อยละ 18



สำหรับบทวิเคราะห์ของบล.กรีนิตี้ คาดว่ากำไรปี 2566 - 2567 ของบริษัทฯ จะเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 12 และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ โดยราคาขายและน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูงในปี 2564 - 2565 อาจชะลอตัวลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของหลายประเทศเพื่อชะลอเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดการผลิตและการบริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะยังได้ผลบวกจากการขยายกำลังการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 ของบริษัทฯ ที่ 6.9 บาท โดยอิง PER 9.1 เท่า (เทียบเคียง PER ย้อนหลังของธุรกิจผู้ผลิตยางแท่งในตลาด)

บทวิเคราะห์บล.หยวนต้า ระบุว่าอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างกำไรให้กลุ่มบริษัทฯ นั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่ เนื่องจากอุปสงค์เร่งตัวขึ้นหลัง COVID-19 คลี่คลายแม้จะยังมีปัญหาด้านการผลิตรถยนต์จากการขาดแคลนชิปก็ตาม และมีปัจจัยหนุนจากการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ซึ่งจะหนุนการเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น หลังจากนั้น ขณะที่อุปทานลดลงจากอุตสาหกรรมถลุงมือยางที่เติบโตและมีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่มากขึ้น แย่งน้ำยาง ส่วนพื้นที่ปลูกในโลกลดลงจากปัญหาด้านโรคระบาดและภัยแล้ง และการปลูกใหม่ต้องใช้เวลากว่าให้มองว่าราคาขายมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพในช่วง 5 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ บทวิเคราะห์บล.หยวนต้า เริ่มต้นให้มูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 7.40 บาท โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี SOTP และใช้คะแนนจากการประเมินปัจจัยด้าน ESG ในการปรับเพิ่ม Premium ของ PER ขึ้นที่ ร้อยละ 2 ได้มูลค่าเหมาะสมสิ้น 2566 ของบริษัทฯ ที่ 7.40 บาทต่อหุ้น (จากรธุรกิจ ยางธรรมชาติ ที่ 7.19 บาท และธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ ที่ 0.21 บาท) เทียบเท่ากับ PER65 ที่ 10.1 เท่า

นอกจากนี้ บทวิเคราะห์บล.เอเชียพลัส ระบุว่า คาดการณ์แนวโน้มกำไรสุทธิปี 2565 - 2566 ของกลุ่มบริษัทฯ จะเติบโต ร้อยละ 45 จาก และ ร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน จากแนวโน้มปริมาณยางพาราและน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และราคาขายยางพาราปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนด Fair value ปี 2565 เท่ากับ 6 บาท และ Fair value ปี 2566 เท่ากับ 6.90 บาท อิง PER 8 เท่า และสามารถคาดหวังอัตราเงินปันผลตอบแทนได้ราว ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี



รหัสข่าว: C-220928821008

หน้า: 2/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 13:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

กรุงเทพธุรกิจ

เศรษฐกิจ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

© 26 ก.ย. 2565 เวลา 16:12 น. | © 52



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.30 สงขลา 59.05 (พ.ย.)
กรุงเทพฯ 59.50 สงขลา 59.25 น้ำยางชั้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.40
สงขลา 38.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.60 สงขลา 38.35



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 13:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565



THAILAND RUBBER PRICE ON 26 SEPTEMBER 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE			
	OCTOBER 2022		NOVEMBER 2022	
	BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET				
RSS 1	59.30	59.05	59.50	59.25
RSS 2	58.70	58.45	58.90	58.65
RSS 3	58.15	57.90	58.35	58.10
RSS 4	57.85	57.60	58.05	57.80
RSS 5	57.40	57.15	57.60	57.35
STANDARD THAI RUBBER				
STR 5L	55.50	55.25	55.70	55.45
STR 20	50.00	49.75	50.20	49.95
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)	38.40	38.15	38.60	38.35

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	Songkhla	Surathani	Nakorn - Sri thammarat	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	-	45.67	45.65	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	45.01	44.70	44.76	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	44.46	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	48.09	48.09	48.09	-	-	-

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

Field Latex DRC > 35%	45.50	40.50	38.83	-	-	-
Cup Lump 100 %	40.00	39.67	34.55	-	-	-
RATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD		
฿HT	37.81	26.25	8.22	26.34		



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 13:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

ไอทีธุรกิจ

เข้าสู่ระบบ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.30 สงขลา 59.05 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.50 สงขลา 59.25
น้ำยางชั้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.40 สงขลา 38.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.60 สงขลา 38.35



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 13:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 | กรุงเทพมหานคร | LINE TODAY



การยางแห่งประเทศไทย

Rubber Authority of Thailand

THAILAND RUBBER PRICE ON 26 SEPTEMBER 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE			
	OCTOBER 2022		NOVEMBER 2022	
	BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET				
RSS 1	59.30	59.05	59.50	59.25
RSS 2	58.70	58.45	58.90	58.65
RSS 3	58.15	57.90	58.35	58.10
RSS 4	57.85	57.60	58.05	57.80
RSS 5	57.40	57.15	57.60	57.35
STANDARD THAI RUBBER				
STR 5L	55.50	55.25	55.70	55.45
STR 20	50.00	49.75	50.20	49.95
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)	38.40	38.15	38.60	38.35



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 13:31

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 | กรุงเทพฯธุรกิจ | LINE TODAY

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	Songkhla	Surathani	Nakorn - Sri thammarat	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	-	45.67	45.65	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	45.01	44.70	44.76	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	44.46	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	48.09	48.09	48.09	-	-	-

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

Field Latex DRC > 35%	45.50	40.50	38.83	-	-	-
Cup Lump 100 %	40.00	39.67	34.55	-	-	-
PATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD		
BHT	37.81	26.25	8.22	26.34		



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaigov.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 15:58

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 120,000

หัวข้อข่าว: ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม...



รัฐบาลไทย
ROYAL THAI GOVERNMENT

หน้าแรก

เกี่ยวกับรัฐบาล

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ข่าวกระทรวง

วาระงาน

ติดต่อเรา

ข่าวคณะโฆษก

พิมพ์



ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย
จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000
บาทต่อเดือน

ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงิน
สวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของ
จังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะเดา เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่
ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้



อัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่การยางแห่งประเทศไทยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของตนที่มาจากการควบรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2)สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3)องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีภารกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษ จะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับเงินสวัสดิการพิเศษในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กรมเคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้หลายหน่วยงาน อาทิ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ ครม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2.การเคหะแห่งชาติ (มติ ครม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3.การประปาส่วนภูมิภาค (มติ ครม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 15:58

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กรม.ไฟเขียว กยท.จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานจว.ชายแดนใต้ เพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน



วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา ไร่ไถ่ เกษตร

คอลัมน์ กทม. ยานยนต์ ยวาทศ สหกรณ์ บันเทิง สตรี ไร่สี-นิวเจน ท้องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้าน รอบเมือง

กรม.ไฟเขียว กยท.จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานจว.ชายแดนใต้ เพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน



สยามรัฐออนไลน์ 27 กันยายน 2565 15:49 น. การเมือง





นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะเดา เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่การยางแห่งประเทศไทยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของตนที่มาจากการควบรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2)สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3)องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีภารกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษ จะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับเงินสวัสดิการพิเศษในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ครม.เคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้ หลายหน่วยงาน อาทิ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ ครม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2.การเคหะแห่งชาติ (มติ ครม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3.การประปาส่วนภูมิภาค (มติ ครม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 17:08

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียว กยท.จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานจว.ชายแดนใต้ เพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน I...

การเมือง

เข้าสู่ระบบ

ครม.ไฟเขียว กยท.จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานจว.ชายแดนใต้ เพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน



สยามรัฐ

อัปเดต 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภोजันนะ สะเดา เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ



โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่การยางแห่งประเทศไทยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของตนที่มาจากการควมรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2)สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3)องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีการกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษ จะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับเงินสวัสดิการพิเศษในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ครม.เคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้หลายหน่วยงาน อาทิ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ ครม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2.การเคหะแห่งชาติ (มติ ครม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3.การประปาส่วนภูมิภาค (มติ ครม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:12

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม...

MGR
ONLINE

หน้าหลัก / การเมือง / ข่าวการเมือง

ครม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงิน สวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน

เผยแพร่: 27 ก.ย. 2565 20:37 ปรับปรุง: 27 ก.ย. 2565
20:37 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



6



รหัสข่าว: I-1220927003273

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgroonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:12

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม...

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน

วันนี้ (27 ก.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะเดา เทพานาทวี และสะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่การยางแห่งประเทศไทยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของคนที่มาจากการควมรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2)สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3)องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีภารกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษ จะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับเงินสวัสดิการพิเศษในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กรม.เคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้หลายหน่วยงาน อาทิ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ ครม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2.การเคหะแห่งชาติ (มติ ครม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3.การประปาสวนภูมิภาค (มติ ครม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:21

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ไฟเขียว กยท. จ่ายสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาท



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี लाइฟสไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย โปรมอน



📅 27 ก.ย. 2565 21:11 น.

ไฟเขียว กยท. จ่ายสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thairath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:21

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ไฟเขียว กยท. จ่ายสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาท

“รัชดา” เผย ครม. เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน สร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ อ.สะเดา อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับอัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่ กยท. จ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างหน่วยงานของตนที่มาจากการควบรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ



1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน
2. สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน
3. องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีภารกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษจะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับ**เงินสวัสดิการพิเศษ**ในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ครม. เคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้หลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ ครม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน, การเคหะแห่งชาติ (มติ ครม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3. การประปาส่วนภูมิภาค (มติ ครม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

theworldnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น...



WORLD
NEWS PLATFORM

กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงิน สวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน



รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน

วันนี้ (27 ก.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะเดา เทพานาทรี และสะบ้าย้อย รวม 248 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ กยท. เอง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

theworldnews.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 กันยายน 2565 เวลา 21:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กรม.เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย จ่ายเงินสวัสดิการพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม...

อัตราเงินสวัสดิการพิเศษครั้งนี้ เป็นการปรับเพิ่มจากสวัสดิการพิเศษเดิมที่การยางแห่งประเทศไทยจ่ายให้แก่พนักงาน และลูกจ้างหน่วยงานของตนที่มาจาก การควมรวม 3 หน่วยงาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1)สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิมได้รับ 3,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2)สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เดิมได้รับ 2,500 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3)องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีภารกิจเสี่ยงภัยในพื้นที่ ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน แม้การปรับเพิ่มสวัสดิการพิเศษ จะทำให้ กยท. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 376,000 บาท หรือปีละ 4,512,000 บาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. โดยได้รับเงินสวัสดิการพิเศษในอัตราเดียวกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กรม.เคยมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้หลายหน่วยงาน อาทิ 1.บริษัทไปรษณีย์ไทย (มติ กรม. 17 ก.ค. 2550) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน 2.การเคหะแห่งชาติ (มติ กรม. 3 ก.ค. 2555) ปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาทต่อเดือน และ 3.การประปาส่วนภูมิภาค (มติ กรม. 14 ก.พ. 2565) ปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือน